

รายงานผลการกำกับติดตาม ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ผู้เข้าร่วมโครงการ	การดำเนินการ	ผลที่ได้รับ
<p>๑. โครงการส่งเสริมและพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม การดำเนิน ชีวิตตามแนวคิดหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจแบบพอเพียง</p> <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรมครูดีมีความพอเพียง - กิจกรรมพัฒนาครูดีไม่มี อบายมุข - กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในวิชาชีพครู - กิจกรรมของขวัญแทนใจสร้าง สายใยสัมพันธ์ - กิจกรรมรางวัลแห่งครูดี 	<p>- ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตาม โครงการส่งเสริมเพื่อให้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๕ ตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และความซื่อสัตย์สุจริตในการ ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ตามที่ได้รับ มอบหมาย</p>	<p>ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๕</p>	<p>อยู่ระหว่างดำเนินการ</p>	<p>- ข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๕ มีความรู้ความเข้าใจ และมีความตระหนักถึง คุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และ ความซื่อสัตย์สุจริต และ ปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยความซื่อตรง ทุ่มเสียสละ และเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้</p>
<p>๒. โครงการโรงเรียนคุณธรรม</p> <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรมธนาคารความดี - กิจกรรม อบรมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ๑๒ ประการ - กิจกรรมเขตบริการมตงาน สามัคคี - กิจกรรมการเข้าค่ายอบรม คุณธรรม จริยธรรมนักเรียน - กิจกรรมลูกเจ้าพ่อฯ ๕ ร่วมด้วย ช่วยกันสร้างสรรค์ชุมชน - กิจกรรมงามอย่างไทย 	<p>- ดำเนินการตามกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม เพื่อให้ นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถปฏิบัติหน้าที่ ของตนเองได้อย่างมี ประสิทธิภาพและมีคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์ตามที่โรงเรียน กำหนดไว้</p>	<p>นักเรียน โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๕</p>	<p>อยู่ระหว่างดำเนินการ</p>	<p>- นักเรียนโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๕ มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนเองได้อย่างมี ประสิทธิภาพและมี คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามที่โรงเรียนกำหนดไว้</p>

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ผู้เข้าร่วมโครงการ	การดำเนินการ	ผลที่ได้รับ
๓. โครงการส่งเสริม ประชาธิปไตยใน โรงเรียน - กิจกรรมสถานักเรียน - กิจกรรมสารวัตร นักเรียน - กิจกรรมส่งเสริมภาวะ ผู้นำนักเรียน ในชั้นเรียน - กิจกรรมนำความรู้ ประชาธิปไตย สู่ชุมชน - กิจกรรมประชุม คณะกรรมการ นักเรียน	- ดำเนินการตาม กิจกรรมต่างๆ ตามโครงการส่งเสริม ประชาธิปไตยใน โรงเรียน เพื่อ พัฒนานักเรียนให้มี ความรู้ความ เข้าใจ ความตระหนักและมี จิตสำนึกในการปกครอง ระบอบ ประชาธิปไตย	นักเรียน โรงเรียนเจ้าพ่อหลวง อุบลรัตน์ ๕	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	- นักเรียนโรงเรียนเจ้าพ่อหลวง อุบลรัตน์ ๕ สามารถปฏิบัติ ตนเป็น แบบอย่างที่ดี ตามระเบียบของ การ ปกครองในระบอบ ประชาธิปไตย